

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (กองกิจการนิสิต)

ที่	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
การประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี				
1	การให้บริการรถไฟฟ้าสำหรับหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวรและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข	ให้มีการจัดสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถระบุตำแหน่งและเวลาของรถไฟฟ้าจะดำเนินการวางแผนร่วมกับกองอาคารสถานที่ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้นำนิสิตและนิสิตที่ประสบปัญหาในการกำหนดจุดจอดรถไฟฟ้าที่ชัดเจนมากขึ้น	-กองบริการสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้าในแอปพลิเคชัน NU More+ -เพิ่มจำนวนรถไฟฟ้า จำนวน 5 คัน	
2	ยกเลิกให้นิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ให้อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยและหอพักเครือข่าย	ให้ยกเลิกประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร การเข้าอยู่หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรและหอพักเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน	-มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศการเข้าอยู่หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและหอพักเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน	-ประกาศได้รับการแก้ไขปรับปรุง
3	การปรับปรุงอาคารกิจกรรม (ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์)	ขออนุมัติปรับปรุงอาคารกิจกรรม (ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์) เพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2565	-มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณปรับปรุงอาคารกิจกรรม (ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์) จำนวน 5 หลัง	-ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารกิจกรรม (ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์) จำนวน 5 หลัง
4	การเพิ่มหลังคาสนามกีฬาฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล (บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์)	ขออนุมัติเพิ่มหลังคาสนามกีฬาฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล และสนามบาสเกตบอล (บริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์)	-มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมหลังคาสนามกีฬาฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล และสนามบาสเกตบอล จำนวน 3 สนาม	-ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการเพิ่มหลังคาสนามกีฬาฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล และสนามบาสเกตบอล
5	การเพิ่มจำนวนตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบกด 4 หัว บริเวณสนามกีฬา วอลเลย์บอล สนามกีฬาเทนนิส 2 และสระว่ายน้ำสุพรรณภักดิ์	ให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการเพิ่มจำนวนตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส เนื่องจากไม่เพียงพอในการให้บริการนิสิตและบุคลากร ช่วงเวลาที่มาใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว การจัดกิจกรรมและออกกำลังกาย	-มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบกด 4 หัว บริเวณสนามกีฬา วอลเลย์บอล สนามกีฬาเทนนิส 2 และสระว่ายน้ำ เพื่อให้เพียงพอสำหรับการบริการนิสิตและบุคลากร	

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (กองกิจการนิสิต)

ที่	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	นำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมผ่านช่องทางออนไลน์				
6	การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ได้กลับมาเข้าร่วมงานวิ่ง HUSO RUN 2023 และได้วิ่งผ่านเส้นทางวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้ให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง Facebook Fanpage : ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า ตึกสามเหลี่ยม วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริด เทคโนโลยี มีสภาพทรุดโทรม จึงเสนอให้มีการปรับปรุงอาคารซึ่งเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของเด็กมอและศิษย์เก่า	งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ได้นำเสนอข้อเสนอแนะของศิษย์เก่าไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ	ผู้บริหารได้สั่งการให้แจ้งวิทยาลัยพลังงานทดแทนพิจารณาและหารือร่วมกับกองอาคารสถานที่เสนอแนวทางดูแล/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงต่อไป